



ธนาคารและเงินทุน

รปท.เผยว่าในส่วนของการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้ผู้กู้สามารถกู้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติได้

นางสาวสุวรรณี เจษภักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (รปท.) เผยว่า รปท.อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ในส่วนของการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยจะมีการพิจารณาปรับปรุงให้ผู้กู้สามารถกู้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติได้ คาดจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2567 หลักเกณฑ์ที่ในปัจจุบันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้อยู่ไม่สามารถให้กู้ร่วมได้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อให้ผู้กู้สามารถได้รับการอนุมัติเงินสินเชื่อได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์”ในอดีตการกู้รถยนต์ไม่มีใครให้กู้ร่วม ไม่เหมือนกับสินเชื่อบ้าน เพราะการปล่อยกู้ต้องดูความสามารถชำระหนี้ ซึ่งควรดูจากลูกหนี้ไม่ได้ดูจากคนค้ำประกัน ลูกหนี้เงินไม่พอ รายได้ไม่พอ ก็ไม่ควรปล่อยกู้แล้ว เพราะถ้าไม่จ่าย ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบและเดือดร้อน ที่ผ่านมาก่อปัญหาไม่ได้เป็นญาติ ไม่ได้เป็นครอบครัว ไม่รู้จักกัน แต่มาค้ำประกันให้ พอเกิดปัญหาไม่จ่าย คนค้ำประกันก็ต้องรับผิดชอบด้วย ถ้าแบบนั้นก็ให้เกิดกู้ร่วมไปเลย แต่ในตลาดการกู้ร่วมไม่เป็นที่นิยม ถ้าเป็นคู่สมรส สามีภรรยา พี่น้องกัน คนในครอบครัว จะขยายเพิ่มเติมให้กู้ร่วมได้ ซึ่งจะพิสูจน์ในเครือญาติ เช่น ดูจากนามสกุล ทะเบียนบ้าน เป็นต้น” นอกจากนี้ รปท.อยู่ระหว่างออกพ.ร.ฎ.กำกับดูแลเช่าซื้อรถยนต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สถาบันการเงิน หรือที่เป็นนอนแบงก์ และค่ายรถยนต์ จากเดิมไม่ได้กำกับกลุ่มนี้ โดยกฎหมายจะกำกับกลไกไฟแนนซ์ที่เป็นเช่าซื้อ สีสซึ่ง ไม่รวมสหกรณ์ เช่น สหกรณ์แท็กซี่ เพราะสีซึ่งสหกรณ์อยู่ภายใต้สหกรณ์ กำกับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความเห็น: เรามองว่าจะสามารถช่วยให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ฟื้นตัวได้ แต่ผลบวกน่าจะเพียงเล็กน้อย เนื่องจากธนาคารยังคงมีความกังวลในแง่ที่ Risk-adjusted return ของสินเชื่อเช่าซื้อค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านราคาถมือสองและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่ทั่วถึง โดยธนาคารที่จะได้ประโยชน์คือ KKP, TISCO, TTB และ BAY ส่วนบริษัทสีซึ่งที่ได้ประโยชน์คือ THANI ซึ่งมีลูกค้าย่อยประมาณ 40% เรายังคงคำแนะนำ Neutral ในหุ้นเหล่านี้ เนื่องจากความกังวลในคุณภาพสินทรัพย์

กิตติมา สัตยพันธ์, CFA
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

InnovestX Research

f X @Innovestx

innovest^x
A Subsidiary of SCBX Group

